

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 6/2565  
วันที่ 26 สิงหาคม 2565  
ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้มาประชุม

1. อาจารย์ไชยพล	กลีนจันทร์	ประธานกรรมการ
2. อาจารย์ปัญญาชลี	เต่าทอง	กรรมการ
3. อาจารย์ ดร.สุธิษา	เชษฐาญ	กรรมการ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลวรรณ	ฉ่ำพิรุณ	กรรมการ
5. ดร.เทพชัย	ทรัพย์นิธิ	กรรมการ
6. ดร.อารีย์	ธัญกิจจานุกิจ	กรรมการ
7. นางสาวททัยรัตน์	เสวกพันธ์	กรรมการ
8. นางอัญชลี	เชื่อนพันธ์	กรรมการ
9. นางปิติรัตน์	อินทุม	กรรมการ
10. นางสาวอนุภา	ทานะรมณ์	กรรมการและเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

ไม่มี

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวพิชญนันท์	พรมพิทักษ์
2. นางสาวเรวดี	วงศ์สุวรรณ

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

ประธานกล่าวเปิดที่ประชุม และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1.1 มอบกระเช้าแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิไลวรรณ ฉ่ำพิรุณ

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในโอกาสที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “วัฒนคุณาธร” ปี 2565 ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงวัฒนธรรม ประเภทบุคคล จากกระทรวงวัฒนธรรม

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมร่วมแสดงความยินดี และมอบกระเช้าแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิไลวรรณ ฉ่ำพิรุณ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในโอกาสที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “วัฒนคุณาธร” ปี 2565 ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงวัฒนธรรม ประเภทบุคคล จากกระทรวงวัฒนธรรม

มติที่ประชุม ที่ประชุมร่วมแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิไลวรรณ ฉ่ำพิรุณ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในโอกาสที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “วัฒนคุณาธร” ปี 2565 ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงวัฒนธรรม ประเภทบุคคล จากกระทรวงวัฒนธรรม

## 1.2 การอบรมทักษะการใช้งานระบบสารสนเทศสำหรับการบริหารมหาวิทยาลัย

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา อาจารย์ไชยพล กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นวิทยากรการอบรมทักษะการใช้งานระบบสารสนเทศสำหรับการบริหารมหาวิทยาลัย โดยมี ผศ.ดร. สุธาสินี ศิริโกคาภิรมย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด การอบรม สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก และบุคลากรผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมการอบรม ได้รับทราบขั้นตอน วิธีการใช้งาน และได้ทดลองใช้งานระบบสารสนเทศสำหรับการบริหารมหาวิทยาลัย ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 (เอกสารประกอบการประชุม หมายเลข 1)

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบ การอบรมทักษะการใช้งานระบบสารสนเทศ สำหรับการบริหารมหาวิทยาลัย

## 1.3 พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2565

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา อาจารย์ไชยพล กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้เข้าร่วมในพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุม 4 อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 1)

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบ การเข้าร่วมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2565 ที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจัดขึ้น

## 1.4 โครงการ กิจกรรม 7 ส “BIG Cleaning Day” ปีการศึกษา 2565

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ดำเนินการจัดโครงการ กิจกรรม 7 ส “ BIG Cleaning Day” ปีการศึกษา 2565 การทำความสะอาดเพื่อลดความเสี่ยงการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (Covid-2019) ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 (เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 1)

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบ โครงการ กิจกรรม 7 ส “BIG Cleaning Day” ปีการศึกษา 2565

## 1.5 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ดำเนินการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564"

วันที่ 6-7 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 2 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 1)

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบ การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2564"

#### 1.6 การพัฒนาทักษะและสมรรถนะดิจิทัลสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ICDL

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลให้กับนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และชุมชน 3 บุรี ครั้งที่ 3 เรื่อง การพัฒนาทักษะและสมรรถนะดิจิทัลสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ICDL (จำนวน 5 รุ่น) ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 16/402 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ระหว่างวันที่ 8-17 กรกฎาคม 2565 (เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 1)

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบ การพัฒนาทักษะและสมรรถนะดิจิทัลสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ICDL

#### 1.7 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องอาวุธสำคัญของอาจารย์ในยุคเปลี่ยนผ่านของเทคโนโลยี (Disruption technology)

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ดำเนินการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องอาวุธสำคัญของอาจารย์ในยุคเปลี่ยนผ่านของเทคโนโลยี (Disruption technology) ในการสร้างเว็บไซต์ ด้วย Google sites อย่างง่าย สำหรับมือใหม่ พร้อมสอนการตัดต่อ Clip VDO สร้างสื่อการสอนง่าย ๆ ด้วยตัวเอง วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.สุธิชา เขมยชาญ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ณ ห้องฝึกอบรมชั้น 2 สำนักวิทยบริการฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 - 16.30 น. (เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 1)

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบ การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องอาวุธสำคัญของอาจารย์ในยุคเปลี่ยนผ่านของเทคโนโลยี (Disruption technology)

#### 1.8 โครงการการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัลให้แก่บุคลากร

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ดำเนินการจัดการโครงการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัลให้แก่บุคลากร ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2565 (เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 1)

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบ การจัดการโครงการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัลให้แก่บุคลากร

### 1.9 กิจกรรม Librarians Talk “ได้เจอกันแล้ว ตั้งใจเรียนกันนะ”

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ดำเนินการจัด Librarians Talk “ได้เจอกันแล้ว ตั้งใจเรียนกันนะ” มาพร้อมกับเทคนิคการเรียน การปรับตัวเข้าสู่รั้วมหาลัย ทาง Facebook live <https://www.facebook.com/library.tru> วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 (เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 1)

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบ การจัดกิจกรรม Librarians Talk “ได้เจอกันแล้ว ตั้งใจเรียนกันนะ”

### 1.10 กิจกรรมแฟนพันธ์แท้ Super Fan TRU Library ครั้งที่ 3

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดกิจกรรมแฟนพันธ์แท้ Super Fan TRU Library ณ บริเวณชั้น 1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 (เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 1)

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบ การจัดกิจกรรมแฟนพันธ์แท้ Super Fan TRU Library ครั้งที่ 3

### 1.11 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการให้บริการห้องสมุดเพื่อส่งเสริมการอ่านอย่างมืออาชีพ

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า อาจารย์ไชยพล กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลให้กับนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และชุมชน 3 บุรี ครั้งที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการให้บริการห้องสมุดเพื่อส่งเสริมการอ่านอย่างมืออาชีพ สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูและบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลห้องสมุดที่เข้าร่วมการอบรม จำนวน 30 คน ได้รับการพัฒนาทักษะดิจิทัลและการดำเนินงานห้องสมุด โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, คุณหทัยรัตน์ เสวกพันธ์ บรรณารักษ์ ชำนาญการ, คุณปิติรัตน์ อินทุม บรรณารักษ์ ชำนาญการ และคุณอัญชลี เชื้ออนันต์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม ณ ห้องมินิเธียเตอร์ และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2565 (เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 1)

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบ การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการให้บริการห้องสมุดเพื่อส่งเสริมการอ่านอย่างมืออาชีพ

### 1.12 พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 อาจารย์ไชยพล กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

พร้อมผู้บริหารและบุคลากร เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 และร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และเมื่อเวลา 9.20 น. อาจารย์ไชยพล กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ปัญญาชลี เต่าทอง และอาจารย์ ดร.สุธิษา เชญชาญ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ พร้อมบุคลากร ได้ทำพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ห้องเทพสตรีนิทัศน์ ชั้น 2 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 1)

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบ การเข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

### 1.13 การตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียวประจำปี 2565

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำโดยอาจารย์ไชยพล กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ปัญญาชลี เต่าทอง และอาจารย์ ดร.สุธิษา เชญชาญ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ พร้อมบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เข้ารับการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียวของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในรูปแบบออนไลน์ภายใต้ข้อจำกัดในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 1)

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบ การตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียวประจำปี 2565 เพื่อต่ออายุห้องสมุดสีเขียวของสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 2 ซึ่งผลปรากฏว่าสำนักวิทยบริการฯ ได้ผ่านการตรวจประเมินเป็นห้องสมุดสีเขียวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

### 1.14 ร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2565 ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดลพบุรี โดยได้รับเกียรติจาก คุณนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี และเมื่อเวลา 07.00 น. อ.ไชยพล กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วย อ.ณฤทธิ์ ประจงแต่ง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และ อ.ปัญญาชลี เต่าทอง รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน (เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 1)

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบ การเข้าร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ทางจังหวัดลพบุรีจัดขึ้น

### **1.15 ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง**

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ผศ.ดร.กนต์พัฒน์ กิตติอชวาลย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นผู้แทนอธิการบดี นำผู้แทนผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565 โดยมีนางสาวหทัยรัตน์ เสวกพันธ์ บรรณารักษ์ ชำนาญการ เป็นผู้แทนจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรในครั้งนี้ ณ ห้องจัดแสดงใหญ่ สำนักงานประชาสัมพันธ์ เขต 8 จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 (เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 1)

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบ การเข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีนางสาวหทัยรัตน์ เสวกพันธ์ บรรณารักษ์ ชำนาญการ เป็นผู้แทนจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรในครั้งนี้

### **1.16 โครงการอบรมเทคนิคการออกแบบเว็บไซต์ขั้นพื้นฐานกับการพัฒนางานและเผยแพร่นวัตกรรมท้องถิ่น**

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้จัดโครงการอบรมเทคนิคการออกแบบเว็บไซต์ขั้นพื้นฐานกับการพัฒนางานและเผยแพร่นวัตกรรมท้องถิ่น โดยเนื้อหาการอบรมเกี่ยวกับเทคนิคการออกแบบเว็บไซต์อย่างง่าย การพัฒนาเว็บไซต์ออนไลน์ด้วย WIX เพื่อการพัฒนางาน และเผยแพร่นวัตกรรมท้องถิ่น วิทยากรโดยอาจารย์ไชยพล กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และอาจารย์ ดร.สุธิชา เขญูชาญ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อบรมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 (เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 1)

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบ การจัดโครงการอบรมเทคนิคการออกแบบเว็บไซต์ขั้นพื้นฐานกับการพัฒนางานและเผยแพร่นวัตกรรมท้องถิ่น

### **1.17 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีการศึกษา 2564**

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ

ห้องประชุมชั้น 7 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00 น. (เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 1)

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบ การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีการศึกษา 2564 โดยสำนักวิทยบริการฯ ได้คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ 5 คะแนนเต็ม ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก

#### 1.18 พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. อาจารย์ปัญญาชลิ เต่าทอง รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และเวลา 10.00 น. ได้ทำพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ห้องเทสตรีนิทัศน์ ชั้น 2 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 1)

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบ การเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ

#### 1.19 ส่งมอบ "ถุงยาพอเพียง ที่เพียงพอ"

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 อาจารย์ปัญญาชลิ เต่าทอง รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ได้ส่งมอบ "ถุงยาพอเพียง ที่เพียงพอ" หรือ ถุงกระดาษที่ได้จากกระดาษเหลือใช้แล้วนำกลับมาใช้ใหม่ หรือเป็นการ Reuse เช่น ซองเอกสาร โดยสามารถนำมาประดิษฐ์แล้วนำกลับไปใช้ประโยชน์ได้ใหม่ในการนำไปใส่ยาให้กับผู้ป่วย ณ โรงพยาบาลอานันทมหิดล จังหวัดลพบุรี (เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 1)

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบ การส่งมอบ "ถุงยาพอเพียง ที่เพียงพอ"

#### 1.20 ร่วมโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 อาจารย์ปัญญาชลิ เต่าทอง รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้าร่วมโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา (12 สิงหาคม 2565) จัดโดยกองพัฒนา

นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 1)

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบ การเข้าร่วมโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ

### 1.21 การวิพากษ์หลักสูตรระยะสั้นของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี

#### สารสนเทศ

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2565 อาจารย์ไชยพล กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นประธานในการประชุมการวิพากษ์หลักสูตรระยะสั้นของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ผ่าน Application Zoom

โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.วัฒนาพร วัฒนชัยธรรม สาขาวิชาเทคโนโลยี มัลติมีเดียและแอนิเมชัน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ผศ.ธนพัฒน์ วัฒนชัยธรรม สาขาวิชาเทคโนโลยี มัลติมีเดียและแอนิเมชัน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และ ผศ.สาโรช ปุริสังคะ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดำเนินการวิพากษ์หลักสูตรระยะสั้น ในหัวข้อ หลักสูตรการสร้างนวัตกรรมการสอนและการประชาสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง และหลักสูตรการสร้างห้องเรียนเสมือนด้วย METAVERSE (เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 1)

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบ การวิพากษ์หลักสูตรระยะสั้นของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

### 1.22 งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ อาจารย์ไชยพล กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อาจารย์ปัญญาชลี เต่าทอง รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมในพิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2565 จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยภายในงานนั้น สำนักวิทยบริการฯ ได้ร่วมจัดกิจกรรมสมุดทำมือจากผ้าที่เหลือใช้ (Reuse) และ กิจกรรมคัดแยกขยะ ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2565 (เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 1)

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบ การร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565



**ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2565 วันที่ 30 มิถุนายน 2565**

เลขานุการเสนอรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2565 วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง (เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 1)

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 5/2565 วันที่ 30 มิถุนายน 2565

**ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง**

ไม่มี

**ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ**

**4.1 รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร**

**4.1.1 หลักสูตรระยะสั้นเพื่อจัดหารายได้ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี**

**สารสนเทศ**

อาจารย์ปัญญาชลี เต่าทอง รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ฝ่ายบริหาร ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ดำเนินการจัดทำหลักสูตรระยะสั้นเพื่อจัดหารายได้ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 2 หลักสูตรด้วยกัน คือ 1) หลักสูตรการสร้างนวัตกรรมการสอนและการประชาสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริม (AR : Augmented Reality Technology) จำนวน 18 ชั่วโมง และ 2) หลักสูตรการสร้างห้องเรียนเสมือนในรูปแบบ METAVERSE จำนวน 12 ชั่วโมง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบ หลักสูตรระยะสั้นเพื่อจัดหารายได้ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

**4.2 รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ**

**4.2.1 ผลการสอบ ICDL ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี**

อาจารย์ ดร.สุธิชา เชญชาญ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ผลการสอบ ICDL ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยมีผู้สมัครสอบ จำนวน 332 คน มีผู้เข้าสอบ ICDL จำนวน 254 คน และมีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สอบ ICDL ผ่าน จำนวน 226 คน คิดเป็น 88.98 % ของจำนวนนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ทั้งนี้ ยังมีนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ที่ไปสังเกตการสอนตามโรงเรียนที่ไม่สามารถเข้าร่วมการสอบ ICDL จึงได้เตรียมจัดสอบ ICDL เพิ่มเติมอีก จำนวน 106 คน ในวันที่ 10 กันยายน 2565 นี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบ ผลการสอบ ICDL ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

**4.3 ส่วนงานธุรการ**

**4.3.1 รายงานผลการดำเนินการงานธุรการ ส่วนงานตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2565**

นางสาวอณูภา ทานะรมณ์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงผลการดำเนินการงานธุรการ ส่วนงานตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2565 (เอกสารประกอบการประชุม หมายเลข 1)

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมเห็นชอบ รายงานผลการดำเนินการงานธุรการ ส่วนงานตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำเดือน มิถุนายน – กรกฎาคม 2565

#### 4.3.2 รายงานผลการดำเนินการเบิกจ่ายตามไตรมาส ปีงบประมาณ 2565 ส่วนงานตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำเดือนประจำเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2565

นางสาวพิชญนันท์ พรหมพิทักษ์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ เดือน กรกฎาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยสำนักวิทยบริการฯ ได้รับงบประมาณแผ่นดิน จำนวนรวมทั้งสิ้น 3,039,300.00 บาท ขณะนี้ได้เบิกจ่ายแล้วเสร็จ ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 จำนวน 2,429,184.20 บาท คิดเป็นร้อยละ 79.93 (ยอดคงเหลือ 610,115.80 บาท) โดยในไตรมาสที่ 1-2-3-4 มียอดตั้งเบิกจ่ายงบประมาณตามเป้าหมายรวม 3,039,300.00 บาท มียอดเบิกจ่ายตามไตรมาส 1-2-3 จำนวน 2,089,491.23 บาท ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมาย จำนวน 610,115.80 บาท ยอดเบิกจ่ายตรงเป้าหมายรายไตรมาส จำนวน 2,117,707.43 บาท ยอดเบิกจ่ายไม่ตรงเป้าหมายรายไตรมาส จำนวน 284,726.77 บาท และยอดเบิกจ่ายเกินเป้าหมาย 26,750.00 บาท สรุปผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย 610,115.80 บาท (เอกสารประกอบการประชุม หมายเลข 2)

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมเห็นชอบ รายงานผลการดำเนินการเบิกจ่ายตามไตรมาส ปีงบประมาณ 2565 ส่วนงานตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2565

#### 4.4 ส่วนงานเทคนิคสารสนเทศ

##### 4.4.1 รายงานผลการดำเนินการงานเทคนิคสารสนเทศ ส่วนงานตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2565

นางสาวหทัยรัตน์ เสวกพันธ์ หัวหน้างานเทคนิคสารสนเทศ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงผลการดำเนินงานของส่วนงานเทคนิคสารสนเทศ ของเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2565 ซึ่งประกอบไปด้วยงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ, งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ และงานซ่อมบำรุงสารสนเทศ

ทั้งนี้ ยังได้รายงานผลการลงรายการทางบรรณานุกรมในฐานข้อมูลห้องสมุด โดยแยกประเภททรัพยากรสารสนเทศ และแสดงจำนวนรายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศ ในสหบรรณานุกรม (UCTAL) ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รวมถึงกิจกรรม “อยากได้...ให้เลย” ครั้งที่ 4 - 5 ตามลำดับ (เอกสารประกอบการประชุม หมายเลข 1 และ 2)

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมเห็นชอบ รายงานผลการดำเนินงานเทคนิคสารสนเทศ ส่วนงานตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2565

#### 4.5 ส่วนงานบริการสารสนเทศ

##### 4.5.1 รายงานผลการดำเนินการงานบริการสารสนเทศ ส่วนงานตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำเดือนประจำเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2565

นางปิติรัตน์ อินทุม หัวหน้างานบริการสารสนเทศ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงผลการดำเนินงานส่วนงานบริการสารสนเทศ ของเดือนประจำเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2565

ซึ่งประกอบไปด้วยหน่วยบริการยืม – คืน, หน่วยบริการสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง, หน่วยบริการสารสนเทศและช่วยการค้นคว้า, หน่วยบริการเพื่อส่งเสริมการใช้บริการ, หน่วยสารสนเทศท้องถิ่น และหน่วยบริการวิชาการแก่ชุมชนตามลำดับ (เอกสารประกอบการประชุม หมายเลข 1 และ 2)

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมเห็นชอบ รายงานผลการดำเนินงานบริการสารสนเทศ ส่วนงานตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2565

#### 4.5.2 รายงานปริมาณการใช้ไฟฟ้าของเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2565

นางสาวเรวดี วงษ์สุวรรณได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงผลปริมาณการใช้ไฟฟ้าของสำนักฯ เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2565 พร้อมทั้งเปรียบเทียบปริมาณการใช้ไฟฟ้า ปี 2564 - 2565 (เอกสารประกอบการประชุม หมายเลข 3)

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบ รายงานปริมาณการใช้ไฟฟ้าของเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2565

### 4.6 ส่วนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

**4.6.1 รายงานผลการดำเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนงานตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2565**

นางอัญชลี เชื้อนขันธุ์ หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงผลการดำเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ของเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2565 ซึ่งประกอบไปด้วยหน่วยระบบงานห้องสมุดอัตโนมัติ, หน่วยพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ, หน่วยสื่อโสตทัศนและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และหน่วยตรวจสอบบำรุงรักษาตามลำดับ (เอกสารประกอบการประชุม หมายเลข 1 และ 2)

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมเห็นชอบ รายงานผลการดำเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนงานตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2565

## ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

### 5.1 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมร่วมพิจารณา แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566 โดยในปีงบประมาณ 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับการจัดสรรงบจากมหาวิทยาลัยรวมแล้ว 3,274,200 บาท และสำนักฯ ได้ดำเนินการจัดสรรงบประมาณ แบ่งตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย คือ ยุทธศาสตร์ที่ 3 จำนวน 5 โครงการ 26 กิจกรรม โดยใช้งบประมาณ 2,300,000 บาท และยุทธศาสตร์ที่ 4 จำนวน 1 โครงการ 1 กิจกรรม (ชุดพัฒนาสื่อทรัพยากรสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการสอนแบบไฮบริด) โดยใช้งบประมาณ 974,200 บาท (เอกสารประกอบการประชุม หมายเลข 1) และขอข้อเสนอแนะในการดำเนินงานต่อไป

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566 ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้ คณะกรรมการได้มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้

ผศ.วิไลวรรณ น้าพิรุณ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม คือ ตามเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข 1 ในหน้าที่ 17 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (บริการวิชาการส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต จากเดิมที่มีเพียง 2 ข้อ คือ 1. บริการวิชาการตามอัตลักษณ์ของชุมชน และ 2. คลัง 3 บุรี ควรจะเพิ่มเติมอีกจำนวน 1 ข้อ ในหัวข้อ “คลังความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี” โดยประธานได้รับข้อเสนอไว้เพื่อพิจารณา

ดร.อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้

1) การฝึกอบรม ควรขยายผลจากการจัดฝึกอบรมในครั้งที่ผ่านมา โดยอาจจัดการอบรมแบบต่อยอดจากเรื่องเดิม เพื่อเพิ่มทักษะให้กับผู้เข้าร่วมอบรมให้สามารถนำไปต่อยอดในการปฏิบัติจริงได้

2) ทรัพยากรสารสนเทศ ผลสัมฤทธิ์ของภาพรวมยังไม่ชัดเจน โดยเฉพาะทรัพยากรสารสนเทศที่เป็นภาษาอังกฤษ จึงขอเสนอแนะเพิ่มเติม โดยอาจจะเป็นการจัดกิจกรรม เพื่อเชิญชวนให้มีผู้ใช้งานมากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการอ่าน การจัดอบรมทักษะภาษาอังกฤษ หรือการจัดกิจกรรมที่เชิญนักเขียน หรือนักอ่าน ที่มีทักษะในการถ่ายทอดเรื่องราวมาช่วยในกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เป็นต้น

3) นิทรรศการออนไลน์ เป็นรูปแบบการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับยุคสมัย และอาจเพิ่มเรื่องที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาการเรียนการสอน หรืออาจจัดกิจกรรมในรูปแบบเวทีสนทนา โดยมีการถ่ายทอดสดผ่านทางโซเชียลมีเดียต่างๆ ของสำนักฯ เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ใช้บริการให้เกิดความสนใจในนิทรรศการออนไลน์มากยิ่งขึ้น

ดร. เทพชัย ทรัพย์นิธิ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม คือ การนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ให้บริการเพิ่มมากขึ้น โดยขอปรึกษาเรื่องนี้กับประธานในภายหลัง

## ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ

### 6.1 ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประธาน ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ เรื่อง ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยในปี พ.ศ.2565 นี้ได้ระบุนวันประชุมเป็นวันศุกร์สัปดาห์สุดท้ายของทุกเดือน (เอกสารประกอบการประชุม หมายเลข 1)

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบ ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

### 6.2 ผลคะแนนการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ดร.อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ เรื่อง ผลคะแนนการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ได้รับการตรวจประเมินเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม ที่ผ่านมานั้น คณะกรรมการ

ผู้ตรวจประเมิน ได้ประชุมเพื่อทบทวนผลประเมินย้อนหลัง และได้ปรับเปลี่ยนผลคะแนนเพิ่มเป็น 90 คะแนน จาก 100 คะแนนเต็ม จึงขอแจ้งผลการปรับเปลี่ยนคะแนนการประเมินอย่างไม่เป็นทางการให้ทางสำนักฯ รับทราบ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบ โดยประธานได้แจ้งเพิ่มเติมว่าในปีงบประมาณ 2566 นี้ ทางสำนักฯ ได้มีการจัดเตรียมความพร้อมสำหรับการยกระดับห้องสมุดในขั้นต่อไป คือ การเป็น Green Office โดยจะดำเนินการจัดหาวิทยากรมาให้ความรู้แก่บุคลากรของห้องสมุด ทั้งนี้ ดร.อารีย์ ัญญกิจจานุกิจ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้เห็นด้วยกับการเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็น Green Office ของสำนักฯ และได้เสนอแนะว่าควรขยายผลยกระดับในระดับมหาวิทยาลัย โดยอาจจะสอดแทรกในงานปฏิบัติ

เลิกประชุมเวลา .....11.00.....น.

กำหนดการประชุมครั้งต่อไป วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลงชื่อ

(น.ส.อณูภา ทานะรมณ์)

ผู้จดยางานการประชุม

ลงชื่อ

(อาจารย์ไชยพล กลิ่นจันทร์)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม